



THÔNG TIN CƠ BẢN

Hỗ trợ Phân tích Chính sách Tài chính (FPAII)

Việt Nam đang trải qua quá trình thay đổi kinh tế và xác hội nhanh chóng và sâu sắc. Hội nhập ngày càng tăng vào thị trường toàn cầu và khu vực, đặc biệt là kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức hơn đối với quốc gia. Trong bối cảnh đó, cải cách tài khoá và tài chính công trở nên cấp thiết và phức tạp hơn, đòi hỏi phân tích chính sách cần trọng để xây dựng các chính sách phù hợp, hỗ trợ tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế.

Để giải quyết yêu cầu này, Bộ Tài chính (MOF) đã thành lập Nhóm Tư vấn Chính sách (PAG) nhằm đưa ra các ý kiến tư vấn chính sách độc lập và có chất lượng cho Bộ trưởng Tài chính và các lãnh đạo của Bộ. PAG có trách nhiệm thiết lập hạ tầng cơ sở phân tích chính sách trong bộ, và xây dựng năng lực phân tích chính sách cho các đơn vị và cơ quan khác trực thuộc MOF.

Dự án sẽ thực hiện nhiệm vụ gì:

Dự án sẽ hỗ trợ triển khai kế hoạch hoạt động của PAG được Bộ trưởng Tài chính phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên nêu trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2006-2010. Các *cấu phần* chính của dự án đó là:

- (i) Hỗ trợ công tác phân tích và hoạt động chính sách của PAG đáp ứng chương trình xây dựng chính sách do Bộ trưởng Tài chính đặt ra, bao gồm tư vấn và khuyến nghị chính sách kịp thời về các vấn đề chính sách quan trọng và cấp thiết, cũng như nghiên cứu các chủ đề chính sách lớn của hệ thống tài chính công để báo cáo Bộ trưởng và các lãnh đạo MOF;
- (ii) Hỗ trợ xây dựng thể chế của PAG, bao gồm xây dựng các hệ thống, mạng lưới

Thông tin liên quan

Tổng thu và chi ngân sách của Việt Nam năm 2007 được dự toán lần lượt vào khoảng 25% và 30% GDP, với mức thâm hụt ngân sách là 5% GDP. Nguồn thu từ dầu mỏ và khí chiếm trên 20% tổng số thu ngân sách.

Việt Nam dùng khoảng 30% tổng chi ngân sách cho đầu tư công và 26% chi ngân sách thường xuyên cho giáo dục và 8% cho y tế.

Ngân sách Dự án: 3.600.000 USD

Trong đó vốn UNDP: 3.500.000 USD

Đóng góp của Chính phủ: 100.000 USD

Thời gian: Tháng 4 năm 2008 – Tháng 4 năm 2011

kiến thức, cơ sở dữ liệu và các mô hình dự báo góp phần xây dựng các hệ thống phân tích và dự báo chính sách trong MOF;

- (iii) Hỗ trợ tuyên truyền phổ biến và giáo dục về chính sách tài chính công nhằm cải thiện hiệu quả, sự minh bạch, công khai và sự tham gia của khu vực tư nhân;
- (iv) Xây dựng năng lực phân tích chính sách tài chính thông qua các khoá đào tạo cho cán bộ hoạch định chính sách của MOF và của các cơ quan chính phủ có liên quan khác;
- (v) Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức và tham vấn các thực thể tham gia để đảm bảo chính sách đáp ứng phù hợp.

Để biết thêm thông tin, xem trang:

www.undp.org.vn;

www.mof.gov.vn